

THE HIGHLIGHTS

สุขสันต์วันคริสต์มาส และสวัสดีปีใหม่



อ่านเรื่อง :

▶ **การทำพันธกิจพัฒนาเด็ก แบบองค์รวมคริสตจักร :**

- คริสตจักรศรีบานเย็น

▶ **ศิษย์เก่าในโครงการ :**

- ปิยพร ศรีธา
- อาจารย์นิคม เดินเร็ว

▶ **กิจกรรมเยาวชนผู้นำ :**

- เยาวชนกับการสร้างอาหาร
- เยาวชนจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในวันพ่อแห่งชาติ

คำอวยพรคริสต์มาส จากทีมผู้บริหาร คอมแพสชั่นประเทศไทย



แשרี วาจิตายกุล ผู้อำนวยการ



เทมส์ ภูไพศาล ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสนับสนุนธุรกิจและบริการ



อัมพิกา เยาว์ธานี ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสนับสนุนโครงการ

จดหมายข่าวคอมแพสชั่น

มีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอการทำพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวมของคริสตจักรคู่มือร่วมกับคอมแพสชั่น เพื่อให้เห็นการพัฒนา, ความเปลี่ยนแปลงและการเกิดผลในชีวิตของเด็ก เยาวชนและคริสตจักร และแนวทางในการพัฒนาพันธกิจเด็กและเยาวชนแบบองค์รวมอย่างยั่งยืนในอนาคตตามบริบทของคริสตจักรแต่ละแห่ง

ขอบขอบคุณ คริสตจักรคู่มือ, ศิษยาภิบาล และเจ้าหน้าที่โครงการ ศิษย์เก่าโครงการ เยาวชนในโครงการ เจ้าหน้าที่คอมแพสชั่น และผู้ที่มีส่วนใน Newsletter ฉบับนี้ ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน

อ่านฉบับอื่นได้ที่ :
www.compassionth.com/newsletter

คำอวยพรเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่

จากทีมผู้บริหารของคอมแพสชั่น ประเทศไทย

แอร่ วาภิตยากุล ผู้อำนวยการ

“เนื่องในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ผมขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อทุกท่านทั้งทีมงานคอมแพสชั่น ประเทศไทยและคริสตจักรคู่มือมิตรทุกแห่ง ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ ความเห็นอกเห็นใจ และความพยายามอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยของท่านตลอดทั้งปีไม่เพียงแต่ได้สัมผัสชีวิตเด็กและเยาวชนจำนวนมาก นับไม่ถ้วนเท่านั้น แต่ยังเป็นสัญญาณแห่งความหวังในชุมชนที่ทุกท่านได้รับใช้อีกด้วย พันธกิจเพื่อปลดปล่อยเด็ก ๆ จากความยากจนในพระนามพระเยซูเป็นข้อพิสูจน์ถึงพลังการเปลี่ยนแปลงของความรักและความเอื้ออาทร

ในเทศกาลแห่งความชื่นชมยินดีนี้ ผมในนามคอมแพสชั่นประเทศไทย ขอส่งความปรารถนาอันอบอุ่นถึงทุกท่านและครอบครัว ขอให้มีความสุขและสันติสุขที่มาพร้อมกับคริสต์มาสเติมเต็มหัวใจของทุกคน และขอให้ปีใหม่นี้นำความเข้มแข็งและแรงบันดาลใจมาสู่งานสำคัญที่รออยู่ข้างหน้า

ขอบคุณที่เป็นกำลังสำคัญในการสร้างผลกระทบที่ยั่งยืนต่อชีวิตของเด็กที่เปราะบางและครอบครัว ความทุ่มเทของทุกท่านเป็นแรงบันดาลใจสำหรับเราทุกคน และหวังว่าจะได้เดินทางต่อไปด้วยกันในปีหน้า

ขอให้ความรักและพระคุณของพระเจ้าช่วยให้อวดอยู่กับทุกท่านในคริสต์มาสนี้และตลอดปีใหม่”



เกมส์ สุวิทย์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสนับสนุนธุรกิจและบริการ

“ในช่วงเวลาพิเศษแห่งการเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซูคริสต์ ผมขอแสดงความขอบคุณด้วยความซาบซึ้งอย่างที่สุดต่อคริสตจักรคู่มือมิตรของเรา ความร่วมมือของทุกท่านในการปลดปล่อยเด็ก ๆ จากความยากจนได้นำมาซึ่งสันติสุขและการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กและเยาวชนเป็นจำนวนมาก ทั้งในประเทศไทยและเพื่อนบ้านใกล้เคียง ความมุ่งมั่นของคริสตจักรคู่มือมิตรเป็นตัวอย่างที่ส่องประกายถึงความรักของพระเจ้า ผมอธิษฐานเผื่อและขอให้เทศกาลคริสต์มาสนี้เป็นพระพรหนุนนำชีวิตจิตใจ แต่ทุกท่านให้ร่วมกันรับใช้พระเจ้าในพันธกิจสำคัญนี้ต่อไปในพระนามของพระเยซูคริสต์ เพื่อทำลายห่วงโซ่แห่งความยากจนในทุกด้านและนำความหวังให้กับเด็ก ๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือมากยิ่งขึ้นต่อไป”

อัมพิกา เยาว์ธานี ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสนับสนุนโครงการ

“ขอพระเจ้าทรงประทานสันติสุข ความรัก ความหวังให้กับผู้รับใช้พระเจ้าในคริสตจักรคู่มือมิตรทุกท่าน ดิฉันขอบคุณพระเจ้าสำหรับเกือบ 15 ปีที่ดิฉันเดินในเส้นทางารรับใช้ร่วมกับคริสตจักรคู่มือมิตร มีทั้งพระพรมากมาย คำอธิษฐาน รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ หรือน้ำตามาพร้อมกัน มีสิ่งสำคัญที่เราต้องรักษาไว้คือ การเป็นคู่มือที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่แข็งแรง เป็นไปในทางบวกและถวายเกียรติแด่พระเจ้า (ปรัชญาการเป็นคู่มือ) ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรหัวใจทุกดวงและมือทุกมือของผู้รับใช้พระเจ้า ที่จะรับการเสริมแรงจากพระองค์ ยืนหยัดทำงานรับใช้พระเจ้าตามการทรงเรียกนั้น ขอ น้ำพระทัยของพระองค์จะเป็นจริงในชีวิตของท่านและงานที่ท่านนั้นจะเกิดผล เป็นพระพรไปสู่เด็ก เยาวชน ครอบครัว และชุมชนต่อไป

สุขสันต์วันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ค่ะ”





คริสตจักรศรีบานเย็น



ตลอดระยะเวลา 19 ปีของความร่วมมือในการทำพันธกิจพัฒนาเด็กแบบองค์รวมในรูปแบบการอุปการะระหว่างคริสตจักรศรีบานเย็นและคอมแพสชั่น ได้สร้างโอกาสในการพัฒนาให้กับเด็ก ๆ จำนวนถึง 343 คน (นับเฉพาะเด็กที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ) ขอบขอบคุณพระเจ้าที่มีเยาวชนจำนวน 79 คน ที่จบการศึกษาและจบจากโครงการไปแล้ว โดยส่วนมากรับราชการ เป็นพยาบาล ทหาร ตำรวจ ครู บ้างก็ทำธุรกิจส่วนตัว และรับจ้างทั่วไป แต่ละคนก็ต่างเป็นเสาหลักในครอบครัวของตน

คริสตจักรศรีบานเย็น ตั้งอยู่ที่ อ.เชียงคำ จ.พะเยา จากคำบอกเล่าของผู้จัดการโครงการ คุณนิต หรือคุณรัชณี ชัยธิ คริสตจักรแห่งนี้ได้ก่อเกิดมามากกว่า 60 ปี โดยพ่ออู๋ สอน บัวเย็น ผู้เป็นบรรพบุรุษของคุณนิต ลักษณะชุมชนในอดีตเป็นชุมชนเกษตรกร เลี้ยงชีพโดยทำการเกษตรเป็นหลัก ประชากรส่วนมากปลูกข้าว ข้าวโพด และพืชผัก อาศัยอยู่ร่วมกันแบบพี่แบบน้อง บ้านใกล้เรือนเคียงรู้จักกันหมด เป็นสังคมที่ช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกัน

ที่มาของการก่อตั้งคริสตจักรเริ่มแรกเกิดจากการรวมตัวนมัสการร่วมกันของกลุ่มคริสเตียนจำนวน 31 คน หรือนับเป็นจำนวนได้ประมาณ 70% ในหมู่บ้าน กระทั่งครอบครัวของบรรดาสมาชิกขยับขยายเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีการรับเชื้อต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น รวมถึงการประกาศข่าวประเสริฐในละแวกใกล้เคียง กล่าวได้ว่าคนเกือบทั้งหมู่บ้านเปิดใจเชื่อพระเจ้า

กันหมด ซึ่งจำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนี้เองที่ทำให้ได้รับการก่อตั้งเป็นหมวดคริสตจักรในสังกัดสภาคริสตจักรภาคที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2465 จากนั้นเปลี่ยนจากหมวดคริสตจักรมาเป็นคริสตจักรศรีบานเย็นใน พ.ศ. 2496 และย้ายมาสังกัดสภาคริสตจักรภาคที่ 15 ใน พ.ศ. 2525

จนปัจจุบัน คริสตจักรศรีบานเย็นมีสมาชิกประจำคริสตจักรรวมจำนวนประมาณ 600 กว่าคน โดยส่วนมากจะเดินทางไปทำงานต่างพื้นที่ แต่จะกลับมาเยี่ยมบ้านและร่วมนมัสการพระเจ้าในวันสำคัญเสมอ ส่วนสมาชิกประจำที่ร่วมนมัสการทุกวันอาทิตย์มีจำนวนประมาณ 200 กว่าคน และมีจำนวนเด็กที่เข้าร่วมชั้นเรียนรวีจำนวน 30 กว่าคน



คุณรัชณี ชัยธิ ผู้จัดการโครงการ

● การเป็นคู่มือ และการทำพันธกิจพัฒนาเด็กแบบองค์รวม

เวลานั้นใน อ.เชียงคำ มีเจ้าหน้าที่โครงการมาชี้แจงถึงการทำพันธกิจที่คริสตจักรเวียง ทางคริสตจักรศรีบานเย็นเห็นความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนว่า มีเด็กยังต้องการโอกาสในการพัฒนาด้านการศึกษาอยู่มาก ทางผู้นำคริสตจักรจึงส่งคนเข้าไปร่วมรับฟังกับคริสตจักรเวียงถึงรายละเอียดและวิธีการเข้าร่วมทำพันธกิจกับคอมแพสชั่น จากนั้นตัวแทนที่ไปร่วมรับฟังก็กลับมาปรึกษากับสมาชิกในคริสตจักรถึงการทำให้พันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวม เพราะจำนวนเด็ก ๆ ก็มีมาก และคนที่จะร่วมรับใช้ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการก็มีพร้อม จึงมองเห็นความเป็นไปได้ในการทำพันธกิจนี้

หลังจากตัดสินใจร่วมกับสมาชิกแล้ว กลุ่มผู้รับใช้ที่จะทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการก็เริ่มดำเนินการเข้าหาเด็กและคนในชุมชนเพื่อสำรวจกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ จากนั้นจึงเตรียมนำเสนอเปิดโครงการกับคอมแพสชั่นช่วง พ.ศ. 2545 แล้วเดินเรื่องส่งเอกสารไปยังสำนักงานคอมแพสชั่น กระทั่งได้รับการอนุมัติให้เปิดโครงการในวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2547 มีจำนวนเด็กลงทะเบียนทั้งหมด 100 คน จากในชุมชนและ 3 ตำบลโดยรอบ มีศิษยาภิบาลทำหน้าที่เป็นผู้จัดการโครงการและมีเจ้าหน้าที่อีก 2 คน

ภาพงานวันขอบคุณพระเจ้า 19 ปีของการทำพันธกิจพัฒนาเด็กแบบองค์รวมร่วมกับคอมแพสชั่น



ผลตอบรับในช่วงเปิดโครงการเป็นไปได้อย่างดีในกลุ่มครอบครัวคริสเตียน จะมีปัญหาอยู่บ้างกับชาวบ้านที่อาศัยอยู่โดยรอบ ซึ่งไม่เชื่อว่าคริสตจักรจะสามารถพัฒนาชุมชนได้และกลัวว่าลูกหลานจะถูกหลอกให้เข้าโบสถ์ แล้วพาไปเปลี่ยนศาสนา ทางคริสตจักรจึงทำการชี้แจงรายละเอียดในการทำกิจกรรมของโครงการว่า ไม่มีการบังคับให้เปลี่ยนศาสนาแต่อย่างใด เมื่อได้เห็นว่าโครงการมีการจัดกิจกรรมมากมายอย่างสม่ำเสมอ ท้ายที่สุดคนในชุมชนก็ยอมรับว่าพันธกิจนี้มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริง

ตลอดระยะเวลา 19 ปี ที่คริสตจักรศรีบานเย็นทำงานในฐานะคู่มือให้กับคอมแพสชั่น ได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเข้าค่ายประจำปี, ค่ายทักษะชีวิต, ค่ายพระคัมภีร์, ค่ายช่วงปิดเทอมที่แบ่งเด็ก ๆ ตามช่วงอายุ, กิจกรรมจิตอาสา, จัดอบรมเสริมทักษะ และทัศนศึกษานอกสถานที่

ส่วนจุดเด่นของการทำพันธกิจที่นี้คือ พันธกิจครอบครัว ซึ่งเด็ก ๆ จะได้ทำหน้าที่นมัสการในครอบครัว ผลที่น่าภูมิใจของพันธกิจนี้คือการที่เด็ก ๆ ตัดสินใจรับเชื่อและศึกษาพระคัมภีร์จนจบการศึกษาแล้วออกมารับใช้พระเจ้า ขณะนี้มีเด็กที่กลายมาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าตามจังหวัดต่าง ๆ จำนวน 5 คน และกำลังเรียนพระคัมภีร์อีก 4 คน ทั้งหมดเป็นเด็กที่รับเชื่อผ่านโครงการทั้งสิ้น

นอกจากนี้ยังมีพันธกิจกีฬาตามความสนใจของเด็กส่วนใหญ่ในชุมชนคือ ฟุตบอล โดยมีเจ้าหน้าที่คอยฝึกสอนให้ เด็กต่างชุมชนที่สนใจก็เข้ามาร่วมเล่นฟุตบอล เป็นโอกาสดีที่เด็ก ๆ ในโครงการได้หนุนใจแก่เด็กที่มาจากต่างตำบล ทางคริสตจักรใช้พันธกิจนี้เพื่อสอดแทรกเรื่องราวของพระเจ้าเข้าไปด้วย



เยี่ยมเยียนและสามัคคีธรรม



ประธานคริสตจักร



ศจ.บุญยก บุญทา

คริสตจักรมีเด็ก ๆ ในโครงการที่ได้ลงทะเบียนไว้รวมทั้งสิ้น 343 คน ส่วนปัจจุบันมี 79 คน ศิษย์เก่าที่เติบโตขึ้นจนจบจากโครงการไปแล้ว ประกอบอาชีพที่หลากหลาย โดยส่วนมากรับราชการ เป็นพยาบาล ทหาร ตำรวจ ครู และอีกหลากหลายอาชีพที่มั่นคง บ้างก็ทำธุรกิจส่วนตัว บ้างก็รับจ้างทั่วไป แต่ละคนก็ต่างเป็นเสาหลักในครอบครัวของตน

เด็ก ๆ ที่จบจากโครงการส่วนหนึ่งกลับเข้ามารับใช้ที่คริสตจักรเป็นประจำ อีกส่วนหนึ่งที่ย้ายออกไปทำงานอยู่ต่างถิ่น ก็จะกลับเข้ามาร่วมนมัสการที่คริสตจักรอยู่เสมอเมื่อมีโอกาสได้กลับบ้านเกิด พวกเขาจะช่วยรับใช้ด้วยการเดินถูงถวาย ถวายเพลง เล่นดนตรี บางคนก็เข้ามาเป็นวิทยากรร่วม มาช่วยสอน มาเป็นพยานให้พี่น้องในโครงการ นอกจากนี้ พวกเขายังมีโอกาสได้ประกาศข่าวประเสริฐในพื้นที่ที่ตนเองไปทำงานอีกด้วย ส่วนกลุ่มเยาวชนในโครงการปัจจุบันจะรับใช้ด้วยการช่วยน่านมัสการเป็นประจำ

ความสำเร็จของโครงการในปัจจุบันทำให้ผู้นำชุมชน คนในชุมชน และ ผู้ปกครองของเด็กที่เข้าร่วมโครงการได้มองเห็นความเปลี่ยนแปลง ในทางที่ดีที่เกิดขึ้นกับลูกหลานของพวกเขาเป็นอย่างมาก เมื่อทุกคน ทราบว่าโครงการกำลังจะปิดตัวลง จึงต่างก็รู้สึกใจหายและเสียดาย อย่างไรก็ตามทางคริสตจักรได้ให้ความมั่นใจแก่ชุมชนว่า ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีกิจกรรมทุกวันเสาร์เหมือนแต่ก่อน แต่คริสตจักรก็ยังอยู่กับทุกคน สามารถเข้ามาที่คริสตจักรได้ สามารถที่จะหนุนใจซึ่งกันและกันได้ และเวลานี้ก็มีสื่อเทคโนโลยีที่จะเข้าถึงกันได้ง่ายขึ้น ผู้ปกครองส่วนมาก ก็จะถามว่า เมื่อไม่มีโครงการแล้ววันคริสต์มาสจะได้มาร่วมงานไหม จะได้มาทำกิจกรรมอยู่ไหม ซึ่งทางคริสตจักรก็จัดทุกปี แม้ไม่มีโครงการ เรายังเป็นที่รองรับและหนุนใจท่านเสมอ



กิจกรรมคริสตจักรศรับานเย็น



● การเตรียมความพร้อมในการทำพันธกิจด้วยตนเองอย่างยั่งยืน

การเตรียมความพร้อมในการทำพันธกิจอย่างยั่งยืน ด้านการเตรียมความพร้อมในการทำพันธกิจอย่างยั่งยืนนั้น คริสตจักรมีความพร้อมในด้านบุคลากรอยู่แล้ว ซึ่งคริสตจักรมีการทำงานแบ่งออกเป็นฝ่ายต่าง ๆ ดังนั้นจึงมีความพร้อมเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกัน

ความพร้อมด้านการเงินเพื่อจะทำพันธกิจอย่างต่อเนื่องได้ คริสตจักรมีรายรับหลักจากการถวายสิบลดและถวายพิเศษจากสมาชิก โดยทางคริสตจักรได้แบ่งไว้ว่า 30% จะเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของคริสตศาสนิกชนรวมถึงพันธกิจเด็กด้วย มีการเตรียมสร้างอาชีพให้กับเจ้าหน้าที่และเด็ก ๆ จัดกิจกรรมสร้างรายได้และฝึกทักษะอาชีพ ที่ผ่านมามีการสอนทำอาหาร เช่น แกงเขียวหวาน ข้าวมันไก่ สอนทำขนม เช่น บัวลอยไข่หวาน เบเกอรี่ สอนการสานกระบุง

การเตรียมความพร้อมทางด้านสถานที่ ทางคริสตจักรมีอาคารวี 1 อาคารซึ่งเมื่อก่อนเป็นอาคารสำนักงานโครงการ โดยตัวอาคารสามารถรองรับการจัดกิจกรรมค่ายได้ประมาณ 100 คน สามารถมาพัก ทำกิจกรรมโดยมีลานกิจกรรมอยู่ใกล้ ๆ ด้วย

ทางคริสตจักรได้รับความร่วมมือจากองค์กรภายนอก คือ อบต. อสม. และ กศน. โดยในการฝึกอบรมเด็ก ทาง กศน. ก็จะมาเป็นผู้ฝึกอบรม แต่ถ้ามีค่าย มีกิจกรรมต่าง ๆ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลก็จะส่งเงินมาสนับสนุนการจัดกิจกรรม โดยเป็นกิจกรรมร่วมกันกับทุกภาคส่วน

ทุกครั้งที่จัดกิจกรรม บางงานต้องไปจัดนอกสถานที่ ทางคริสตจักรก็ประกาศเรื่องราวของพระเจ้าไปด้วย และจากนี้ทางคริสตจักรก็จะมีแผนงานในการที่จะออกไปจัดกิจกรรมตามโรงเรียน ซึ่งคริสตจักรก็ไม่ทิ้งเด็กที่เคยร่วมในโครงการ ยังคงไปเยี่ยมเยียนอย่างสม่ำเสมอ

แม้ว่าในสถานการณ์ต่อไปจะไม่มีคอมแพสชันเป็นคู่มือในรูปแบบการอุปการะเด็กแบบเดิมแล้ว บางกิจกรรมทางคริสตจักรก็ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตามความเหมาะสมของงบประมาณ อาจจะลดขนาดของกิจกรรมลงบ้าง อย่างไรก็ตามคริสตจักรยังคงมีแผนงานตลอดทั้งปี เช่น งานประกาศนอกลานที่ การจัดกิจกรรมในสถานที่บ้าน แม้จะไม่มีส่วนของการสมทบจากคอมแพสชันแล้วแต่คริสตจักรยังคงมั่นใจว่าพระเจ้าก็จะอวยพระพรสำหรับการทำพันธกิจต่อไป



กิจกรรมคริสตจักรศรีบ้านเย็น



ที่ผ่านมาส่วนมากการจัดกิจกรรมวันเสาร์ที่เด็ก ๆ มาร่วมกิจกรรมกันที่โบสถ์ แต่ละสัปดาห์ก็จะเปลี่ยนไปว่าวันนี้ทำขนม วันนี้ทำอาชีพนี้ เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ทักษะต่าง ๆ ทักษะการใช้ชีวิต พอเด็กโตขึ้นก็เป็นทักษะอาชีพที่แตกต่างกันไปในแต่ละเสาร์ พอโครงการปิดตัวลงกิจกรรมเหล่านี้ก็จะหมดไป แต่เด็ก ๆ ก็ยังมาที่โบสถ์ มีคำถามจากเด็ก ๆ ว่า มาแล้วจะมีข้าวเที่ยงกินไหม แต่พวกเขา ก็จะห่อข้าวมากินด้วยกัน ฟังแล้วมันก็น่าใจหาย แต่ก็เป็นการเรียนรู้ที่เขายกห่อข้าวมากินด้วยกัน เป็นการสร้างความสัมพันธ์อีกรูปแบบหนึ่ง ถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่หรือพี่เลี้ยงอาจจะไม่ได้อยู่กับเขาในวันเสาร์เหมือนเมื่อก่อน แต่เขาก็จะยังมาร่วมตัวกันเอง และช่วงบ่าย ศิษยาภิบาลก็จะมีสอนก็ดาร์ เด็กบางคนก็อยู่ต่อเพื่อเรียนดนตรี แต่ในส่วนของเจ้าหน้าที่เราก็ไม่ได้อยู่เต็มเวลาแล้วเพราะแต่ละคนก็มีหน้าที่ของตัวเอง

คุณนิตยังได้ฝากคำขอบคุณมายังคอมแพสชั่นด้วยว่า สำหรับระยะเวลา 19 ปีที่ คอมแพสชั่นได้ให้โอกาสกับเด็ก ๆ 343 คนได้มีโอกาสได้รู้จักกับพระเจ้า ได้เรียนรู้ทักษะต่าง ๆ ที่เด็กคนอื่นอาจจะไม่ได้มีโอกาส

ไม่ใช่แค่เด็ก แต่ผู้ปกครองบางคนก็ยังได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้ เข้ามาสัมผัสประสบการณ์ ก็ขอขอบคุณในการสนับสนุนนี้ และก็เชื่อว่าตลอดระยะเวลา 19 ปี ก็เป็นแผนการของพระเจ้าเช่นเดียวกันว่าเราได้นำเด็กได้สอนเด็กให้รู้จักกับพระเจ้ามากขึ้น อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สมาชิกคริสตจักรทุกคน คณะธรรมกิจทุกคน เห็นตรงกัน และแม้ว่าเราจะไม่ได้ร่วมงานกันแล้วในแบบเดิม แต่ก็จะเป็นคู่มิตรกันในพันธกิจของพระเจ้าต่อไป เราขอขอบคุณคอมแพสชั่นที่ได้ให้โอกาสเราาร่วมทำพันธกิจนี้ และเชื่อว่าโครงการพัฒนาเด็กของเราจะเป็นความทรงจำของคอมแพสชั่นด้วยเหมือนกัน ว่าเราสร้างเด็กให้รู้จักพระเจ้า และสร้างเด็กให้เติบโต มีอาชีพและหน้าที่การงานตามที่เด็กต้องการ

และมีคำบอกเล่าจากศิษย์เก่าสองท่านที่เคยเป็นเด็กในโครงการของคริสตจักรศรีบานเย็น คุณเฟิร์น ปิยพร ศรีธา และอาจารย์นิคมเดินเร็ว พวกเขาได้รับอะไรบ้างจากการเข้าร่วมโครงการ และปัจจุบันมีชีวิตที่เกิดผลอย่างไร เชื่อว่าจะหนุนใจผู้อ่านทุกท่าน และขอบคุณพระเจ้าสำหรับทรงนำในชีวิตของเด็กแต่ละคน



ปิยพร ศรีธา (เฟิร์น) อาชีพ Content Creator

คุณเฟิร์น หรือ นางสาว ปิยพร ศรีธา เธอเข้าโครงการตั้งแต่อายุ 8 ขวบ เป็นลูกคนเดียว อาศัยอยู่กับพ่อ เนื่องจากพ่อแม่แยกทางกัน เธอเล่าให้ฟังว่า ในวัยเด็กเธอเติบโตที่จังหวัดพะเยา และได้เข้าโครงการที่คริสตจักรศรีบานเย็น แรงจูงใจของเธอคือ การได้เห็นเพื่อนสนิทไปโบสถ์แล้วได้ของขวัญกลับบ้านจึงอยากไปโบสถ์บ้าง เพื่อนจึงบอกให้พ่อพาไปโบสถ์วันเสาร์สิ และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการได้รู้จักพระเจ้า แต่ตัวเธอและพ่อก็ไม่ใช่คริสเตียนแต่อย่างใด เธอแค่อยากไปเล่นกับเพื่อนไปรับของขวัญที่โบสถ์เท่านั้นเอง อย่างไรก็ตามเธอก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ ในช่วงวัย 8 ขวบ จนถึง 12 ขวบ เธอได้รู้จักการอธิษฐานถึงแม้ไม่ได้มีความเชื่อมากนักแต่เธอก็ได้รู้จักพระเจ้าแล้ว กระทั่งเมื่อเธอต้องเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา จึงต้องย้ายโรงเรียน ทำให้ห่างจากการไปโบสถ์ และในช่วงนั้น ช่วงที่เธอเข้าสู่วัยรุ่น เธอทะเลาะกับพ่อบ่อยมาก และเธอก็ไม่อยากทะเลาะกับพ่อกับอีก จึงขอต่อพระเจ้าว่าอยากเลิกทะเลาะกับพ่อ และเธอก็คิดว่า ถ้าชีวิตครอบครัวสมบูรณ์กว่านี้ มี พ่อ แม่ ลูก ก็น่าจะดีกว่าที่เป็นอยู่ เธอจำแม่ไม่ได้ ไม่รู้จักว่าแม่เป็นใคร เธอจึงอยากเจอหน้าแม่บ้างสักครั้งหนึ่งในชีวิต จึงอธิษฐานทูลขอต่อพระเจ้า ถ้าพระเจ้ามีจริงก็ขอให้เจอกับแม่

หลังจากนั้นเธอก็ได้รับจดหมายจากแม่ ตอนนั้นก็ยังไม่มีความเชื่ออยู่ดี และคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญมากกว่า จนกระทั่งเธอเรียนในระดับชั้น ม.6 เธอก็อธิษฐานต่อพระเจ้ามากขึ้นเรื่อย ๆ และพระเจ้าก็ตอบคำอธิษฐานของเธอ เธอจึงเชื่อว่าพระเจ้ามีอยู่จริงไม่ใช่เรื่องบังเอิญ เธอจึงได้กลับไปคริสตจักรศรีบานเย็น ได้พูดคุยกับอาจารย์ว่าอยากจะทำอะไรพระเจ้ามากขึ้น จึงได้เรียนพระคัมภีร์อยู่ประมาณ 3 เดือนและตัดสินใจรับบัพติศมา

เธอกล่าวว่าจุดเปลี่ยนในชีวิตของเธอ อันดับแรกเลยคือการเชื่อพระเจ้า ได้เปลี่ยนชีวิตของเธอมากมาย เปลี่ยนทั้งความเป็นอยู่ ความคิดต่าง ๆ คือถ้ามองย้อนกลับไป เธอไม่รู้เลยว่าถ้าวันนั้นไม่เชื่อพระเจ้าชีวิตจะเป็นอย่างไร หลังจากที่ได้เชื่อพระเจ้ามา เธอตระหนักว่าพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเธออย่างเป็นขั้นเป็นตอน ที่มีทุกอย่างวันนี้ได้ก็เพราะมีพระเจ้า

คุณเฟิร์นกล่าวว่า สิ่งที่ได้รับจากโครงการ อันดับแรกเลยคือได้รู้จักพระองค์ อันดับสองคือได้เพื่อน ได้ทำกิจกรรมที่ไม่เคยทำมาก่อน ทำขนม ทำการเกษตร หรือได้เรียนรู้สิ่งที่คุณสนใจอยากจะทำ เช่น ศิลปะ เพราะว่าในโรงเรียนเธอได้เรียนวิชานั้นเพียงแค่ 1 ชั่วโมง



แต่เมื่อมาโบสถ์เธอสามารถเลือกเรียนสิ่งที่เธอชอบได้หลาย ๆ ชั่วโมง อีกทั้งยังมีอุปกรณ์ให้ทำ workshop มากมาย ได้มีโอกาสคุยกับรุ่นพี่และพวกเขาที่ดูแลเธอเป็นอย่างดี และก็เป็นเรื่องประทับใจที่สุดเลยคือที่โครงการทำกับข้าวอร่อยมาก

เมื่อเรียนจบชั้น ม.ปลายแล้ว เธอก็เข้าเรียนที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ เชียงใหม่ และได้ทำงานที่จังหวัดเชียงใหม่เลย ไม่ได้กลับไปพะเยา ปัจจุบันเธออายุ 24 ปี เธอทำงานเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ ทำหน้าที่คัดคอนเทนต์ให้กับแพลตฟอร์มตามโซเชียลมีเดียต่าง ๆ

คุณเฟิร์นมีภาระใจในเรื่องของการนำให้คนอื่น ๆ ได้มารู้จักพระเยซู เธอมีพระเยซูเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต เพราะพระองค์เป็นผู้ที่สมบูรณ์แบบที่สุด เธอได้ทำงานรับใช้พระเจ้าเกี่ยวกับเด็ก โดยดูแลในส่วนของคริสตจักรเด็กที่คริสตจักร Nexus (คริสตจักรสานสัมพันธ์เชียงใหม่) ดังนั้นเป้าหมายในการรับใช้คือ อยากจะขยายคริสตจักรเด็กให้มีคุณภาพมากขึ้น

นอกจากนี้การที่เธอมีภาระใจกับการช่วยเหลือคนอื่น ๆ เพราะเมื่อได้รับมามากพอ เพราะพระเจ้าให้ พี่น้องที่โบสถ์ให้ ให้โอกาสต่าง ๆ มากมาย เธอจึงอยากเปิดบริษัทเป็นของตัวเองและประกาศกับคนที่ไม่รู้จักพระเจ้า ได้มาทำงานกับเธอ นั่นคือความใฝ่ฝันซึ่งตอนนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ และเธออยากจะทำไปให้มากกว่านี้

คุณเฟิร์นกล่าวว่า พระพรที่เธอได้จากการรับใช้พระเจ้า คือการได้เห็นคนมาเชื่อพระเจ้ามากขึ้น พอเรารับใช้พระเจ้าก็มีคนเห็นชีวิตของเรา ไม่ว่าจะในชีวิตส่วนตัวหรือการรับใช้ในคริสตจักรเด็ก ก็มักจะมีคนมาเชื่อผ่านเรื่องราวของเรา หรือแม้งานส่วนตัวก็มีเพื่อนที่อยากจะทำรู้จักพระเจ้าของเราเหมือนกัน เธอจึงรู้สึกว่าเป็นพรกับชีวิตและเธอก็ได้รับการเลี้ยงดูจากพระเจ้าเสมอ

อาจารย์นิคม เดินเร็ว

ปัจจุบันรับใช้พระเจ้า เป็นศิษยาภิบาล
ประจำคริสตจักรประชาคม ดินแดง
กรุงเทพมหานคร



อาจารย์นิคม เดินเร็ว เติบโตมาในครอบครัวที่นับถือศาสนาพุทธ อยู่กับตา ยาย และแม่ ครอบครัวทำการเกษตรและรับจ้างทั่วไป แม่เป็นคน
ที่เคร่งครัดในศาสนาพุทธ เข้าวัด ทำบุญ แต่ตัวท่านเองไม่ได้นับถือ
ศาสนาอะไร เป็นเด็กที่ชอบเที่ยว ชอบหากิจกรรมทำ ชอบดนตรีเป็น
ชีวิตจิตใจ ไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจใด ๆ เลย

ท่านมีเพื่อนมากและต้องการตามใจเพื่อน โดยในช่วงแรก ท่านรับเชื่อ
เพราะเกรงใจเพื่อน เพราะคิดว่าถ้าอยู่ในสังคมเดียวกันกับเพื่อน ก็จะ
เข้ากับเพื่อนได้ง่ายขึ้น ในขณะที่ท่านไม่ได้เข้าใจอะไรมากมายนัก
การเข้าโครงการก็เพราะบ้านอยู่ใกล้โบสถ์ เขาให้ร้องเพลงอะไร ก็ร้อง
ได้หมด “ผมจำได้ว่าตอนนั้นอยู่ประมาณ ป.4 ครับ เป็นการเปลี่ยน
โครงการจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง เคยอยู่ที่ตำบลเวียง ซึ่งมันไกลจากที่บ้าน
พอได้ยินว่าที่ศรีบานเย็นมีโครงการ ก็เลยเข้าไปสมัครครับ อยู่ในโครงการ
จนเรียนจบ ปวช.”

ประสบการณ์ที่ทำให้เกิดความเชื่ออย่างหนักแน่นว่าพระเจ้ามีจริง คือ
วันหนึ่งท่านเกิดอุบัติเหตุจากมอเตอร์ไซด์และท่านต้องไปอยู่ที่โรงพยาบาล
ป่วยด้วยเรื่องของพยาธิดิน ในเวลานั้นท่านได้เห็นถึงความรักของพี่น้อง
คริสเตียน เห็นถึงความตั้งใจของอาจารย์ที่มาถามว่า “คุณยังเชื่อพระเยซู
อยู่ไหม ขอให้พระองค์ช่วยสิ” ท่านคิดในใจว่า “แล้วพระเยซูอยู่ไหนวะ
ตอนที่รถล้ม ตอนนั้นแขนขาขยับไม่ได้เพราะระบบประสาทถูกทำลาย
จากพยาธิ คุณแม่ก็นอนร้องไห้อยู่ข้างเตียง จากคนที่ชอบเล่นดนตรี
ชอบเล่นกีฬา แต่ทำอะไรแบบนั้นไม่ได้อีกแล้วเพราะขยับไม่ได้เลย
ก็เลยเริ่มเอาคำพูดของศิษยาภิบาลมาคิดอีกครั้งหนึ่ง จำได้ว่าตอนนั้น
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 15 วันคุณแม่บอกว่าไม่ไหวแล้ว ต้องส่งตัว
ไปที่เชียงใหม่ ก็เลยอธิษฐานว่า ถ้าพระเจ้ามีจริงรักษาผมให้หาย แล้วผม
จะรับใช้พระองค์” และก็หายจริง ๆ เมื่อหายดีแล้ว ท่านก็ได้ไปหา
ศิษยาภิบาลและถามว่า “ผมจะเริ่มต้นจากอะไร ยังไง” ศิษยาภิบาลจึง
ชวนท่านมาอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันทำให้ท่านรู้จักพระเจ้ามากขึ้น
หลังจากนั้นจึงไปสอบเรียนต่อพระคัมภีร์ที่สถาบันพระคริสตธรรม

สิ่งที่ท่านได้รับจากโครงการ คือการเข้าสังคม เข้ากับกลุ่มเพื่อนที่มี
ความแตกต่างที่หลากหลาย ได้เห็นชีวิตของบางคนที่อาจจะดีกว่าหรือ
อาจจะแย่กว่าเรา ทำให้ท่านเข้าใจและมีวิธีพูดคุยกับคนอื่นอย่างไร
ซึ่งเป็นประโยชน์มากกับท่านในงานรับใช้พระเจ้า “เพราะการที่เราได้เจอ
คนหลากหลายมาแล้ว ในงานรับใช้เราก็ต้องเจอกับคนที่หลากหลายด้วย
ต่างความรู้ ต่างความคิด และเราก็ต้องรับฟังทุกความเห็น อีกสิ่ง คือ
เรื่องของการฟัง ผมอาจจะพูดไม่เก่ง แต่จับประเด็นได้ว่าเขาต้องการ
จะสื่อสารอะไร”

สิ่งที่ท่านรู้สึกว่าเป็นพระพร คือการที่ได้เป็นศิษยาภิบาล “ผมต้องยอม
รับว่าก่อนหน้านั้นผมไม่มีอะไรเลย ทุกวันนี้ที่มีมาได้ก็เพราะพระเจ้า”
สิ่งที่ท่านได้รับจากการเข้าโครงการ ไม่ว่าจะ เป็น สติปัญญา กำลัง
ประสบการณ์ ทั้งหมดล้วนเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้ ทำให้ท่านแข็งแกร่ง อดทน
มากขึ้นในการรับใช้ ท่านเชื่อว่าถ้าไม่ได้ผ่านโครงการมา ก็คงมีความอดทน
น้อยกว่านี้ “เมื่อเรามาอยู่ในงานรับใช้ แล้วเจอความยากลำบาก ผมอาจ
จะออกจากงานรับใช้ไปแล้วก็ได้” พระพรจากพระเจ้าที่ทำให้ท่านสามารถ
ผ่านความยากลำบากต่าง ๆ คือการจัดเตรียมให้ท่านได้เจอผู้คน ได้เจอ
ประสบการณ์ต่าง ๆ และที่สำคัญคือการที่ได้รู้จักพระเยซูคริสต์ ผ่าน
โครงการที่คริสตจักรศรีบานเย็น

เมื่อถามว่า เมื่อก่อนท่านมีเป้าหมายอะไรในชีวิตใหม่ คำตอบของท่าน
คือเคยอยากจะเป็นนักดนตรี อยากเป็นศิลปิน เพราะในความฝันเวลานั้น
สิ่งที่อยู่รอบตัวท่านคือดนตรี ท่านไปแข่ง ไปประกวด แต่เวลานี้
ความฝันเหล่านั้นมันเปลี่ยนไป คือมุ่งมองที่พระเจ้าเป็นหลักมากกว่า
ว่าอะไรคือน้ำพระทัยของพระเจ้า มีช่วงหนึ่งที่ท่านรับใช้ที่จังหวัดพะเยา
ในเรื่องงานบุกเบิก ท่านเลือกทำในสิ่งที่ท่านถนัดคือ การสอนดนตรี

คิดว่าจะต้องมีเด็กมาเยอะแยะมากมายเข้าร่วมแน่นอน แต่สุดท้ายก็มีมาแค่คนเดียว ก็เลยทำให้ท่านรู้ว่า บางครั้งพระเจ้าไม่ได้อยากให้เราทำในสิ่งที่เราชอบเสมอไป แต่พอมาดู สิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าในเรื่องของการเยี่ยมเยียนซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านไม่ชอบทำ แต่สิ่งเหล่านั้นกลับเกิดผลมากมาย เป้าหมายของท่านตอนนี้คือการทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าจริง ๆ และเชื่อว่ามันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีเสมอ ท่านอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในคริสตจักรที่ท่านรับใช้อยู่ คือท่านเห็นว่าตลอด 3 ปี ที่ท่านมารับใช้ที่นี่ ท่านเห็นว่าที่นี่ไม่มีอนุชนเลย ซึ่งอนุชนเป็นเหมือนแขนขา เป็นกำลังของคริสตจักร ดังนั้นท่านก็เริ่มตั้งกลุ่มอนุชนกัน 3 คน ใช้เวลาในการอธิษฐานร่วมกัน ปีแรกตั้งเป้าว่าอยากจะมีอนุชนเพิ่มอีกสัก 1 คน แต่ขอบคุณพระเจ้า พระเจ้าให้มากกว่านั้น คือมีอนุชน 18-19 คน และได้เห็นว่า พระเจ้าค่อม ๆ ขับเคลื่อนพันธกิจทางด้านนี้ แต่หลายคนก็ต้องเรียนรู้อีกมาก เพราะท่านเองก็อยากสอนผ่านบทเรียนชีวิตของท่าน เพราะอนุชนจะมองชีวิตของท่านเป็นแบบอย่าง ว่าพูดอะไร สอนอะไร ตัวท่านจริง ๆ แล้วเป็นอย่างไร

ตอนนี้ก็มีคนรุ่นใหม่เข้ามา มีกรรมการอนุชน มีงบประมาณสำหรับอนุชน ท่านขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าก็ทรงนำมาระดับหนึ่ง แน่แน่นอนว่ามันไม่ได้ราบรื่นทั้งหมด เวลาที่ผู้นำพูดถึงคนรุ่นใหม่ คนรุ่นเก่าก็จะมีน้อยใจว่าทำไมอาจารย์ให้ความสำคัญแต่กับคนรุ่นใหม่ ภาระใจของท่าน คือการที่ทำให้ทั้งสองฝั่งอยู่ร่วมกัน ไม่แบ่งแยกโดยที่ท่านจะสามารถอยู่ตรงกลาง เรามีพระเจ้าองค์เดียวกัน เราเชื่อในความแตกต่าง และเราก็เชื่อว่าความแตกต่างจะทำให้เกิดความสมบูรณ์ขึ้น เราจะอยู่เพื่อกันและกัน “ผมจะบอกเสมอว่าคริสตจักรไม่ได้อยู่เพื่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่เราอยู่เพื่อกันและกัน ภาระใจของผมคืออยากให้คุณทุก เจนเนอเรชั่น เข้าใจกันและกัน ร่วมรับใช้ด้วยกันได้”

อีกส่วนหนึ่งคือภาระใจเรื่องการประกาศ ทางคริสตจักรพยายามจะสอนผู้เชื่อใหม่ที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำ เพื่อที่เขาจะได้เติบโตขึ้น ท่านเชื่อว่าสิทธิ์ในการสอนมีอยู่ในทุกคน เพียงแต่ต้องผ่านการเตรียม หัวข้อป็นี่ของคริสตจักร คือการสร้างคนสู่การรับใช้พระเจ้า เมื่อแต่ละคนมีความมุ่งมั่นในการรับใช้พระเจ้าอยู่แล้ว เราสร้างความเข้าใจแก่เขาว่าต้องทำอย่างไร เขาก็จะทุ่มเทในการรับใช้พระเจ้าเป็นอย่างมาก

สิ่งที่ท่านฝากถึงคอมแพสชั่น

“ผมว่าโครงการคอมแพสชั่นเป็นโครงการที่ดีมาก ๆ เลยนะครับ สำหรับคนที่ขาดอะไรบางอย่าง ผมว่าคอมแพสชั่นเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พระกิตติคุณของพระเจ้ากระจายออกไปเยอะมาก และเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้คนรู้จักพระเจ้าเยอะมาก ๆ และสิ่งที่สำคัญ คอมแพสชั่นเป็นพระพรสำหรับใครก็ตาม ผมเชื่อว่ามีน้อง ๆ หลายคนเข้ามาพร้อมกับผมและก็ได้รับพระพรที่แตกต่างกันไป บางคนก็ได้รับการหว่านผ่านพระวาระของพระเจ้าไป เราไม่รู้ว่าวันหนึ่งเขาอาจจะเติบโตมาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าก็ได้ผมคิดว่าควรจะมีพันธกิจนี้ต่อไปเพื่อให้คนได้รู้จักกับพระเจ้า”

ในครั้งแรกที่ท่านทราบว่าโครงการจะปิดตัวลง และท่านคิดว่า น่าเสียดายแต่จริง ๆ แล้วไม่ใช่ ท่านขอบคุณพระเจ้าที่ถึงแม้ว่าโครงการจะปิดตัวไป แต่พระพรของพระเจ้ายิ่งเกิดกับหลาย ๆ คน ที่เป็นพระพรให้กับอีกหลายแห่งมันไม่ได้จบแค่ตรงนี้ ท่านคิดว่าการจบของโครงการเป็นการเริ่มต้นบางอย่าง ที่จะทำให้พระพรของพระเจ้ากระจายออกไป คอมแพสชั่นก็ทำให้เราเห็นว่าพระพรของพระเจ้าไม่เคยหยุดเลยจริง ๆ ท่านเชื่ออย่างยิ่งว่าความรักของพระเจ้าเป็นสิ่งสำคัญผ่านพี่ ๆ คอมแพสชั่น คำถามของพวกเขาที่เราารู้ได้ ว่ามันไม่ใช่แค่หน้าที่ไม่ใช่แค่สิ่งที่เค้าจะต้องทำ แต่มาจากความห่วงใยผ่านทางความรักของพระเจ้า

“อยากจะทำกับทางโครงการได้รับรู้ว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์และก็เป็นพระพรได้มากจริง ๆ ขอพระเจ้าอวยพรคอมแพสชั่นในทุกอย่าง ที่ทำก็จะเกิดผลมากขึ้น มากขึ้นไปอีกเป็นที่ถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า”



คอลัมน์เยาวชนผู้นำ

คริสตจักรแบ็บติสต์ลาหู่บ้านปางมะหัน คริสตจักรเยวราชภูร์ เยาวชนกับการสร้างอาหาร

หลังจากค่าย “ความมั่นคงทางอาหารและน้ำ และวิกฤตสิ่งแวดล้อม” คริสตจักรที่เข้าร่วมค่ายได้มีการจัดการเรียนรู้เพิ่มเติมให้กับเยาวชน เพื่อให้ความรู้และเพิ่มประสบการณ์ในการผลิตและแปรรูปอาหาร เพื่อสร้างรายได้ และนำไปต่อยอดตามความสนใจได้ โดยในเดือนที่ผ่านมา คริสตจักรเยวราชภูร์และคริสตจักรแบ็บติสต์ลาหู่บ้านปางมะหัน ได้สนับสนุนเยาวชนดังต่อไปนี้

ศูนย์พัฒนาเด็กและเยาวชนที่ทอคี คริสตจักรเยวราชภูร์ จัดกระบวนการเรียนรู้ครบวงจรในเรื่องการผลิตอาหาร โดยสอนทำผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยเพื่อจำหน่าย สอนทำบัญชี และมีการถวายสืบลดจากรายได้

คริสตจักรแบ็บติสต์ลาหู่บ้านปางมะหัน จัดอบรมเยาวชนทำชาเขียวมัทฉะ ในการแปรรูปชาอัสสัม หนึ่งในผลิตภัณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อมป่าต้นน้ำ โดยมี อ.ณัฐพงศ์ มณีกร วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากเครือข่ายกิจกรรมธรรมชาติ ฟังตนเพื่อชาติ มาให้อบรม ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2566 และได้นำผลผลิตนี้ไปร่วมค่ายเด็กสร้างอาหาร ในวันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พอเพียงพรรณมา เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ซึ่งมีเยาวชนจากคริสตจักรเยวราชภูร์ และคริสตจักรแบ็บติสต์ลาหู่บ้านปางมะหันรวม 8 คนเข้าร่วม ได้รับสนับสนุนงบประมาณการอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนแกนนำ โดยมูลนิธิฟังตนเพื่อชาติ นอกจากนี้คริสตจักรได้จัดโปรแกรมเพิ่มเติมพิเศษสำหรับเยาวชน โดยการอบรมการทำหมี่พัน การทำชาไข่มุก และการชงชาเขียวมัทฉะ

อบรมทำชาเขียวมัทฉะ



ค่ายเด็กสร้างอาหาร





ค่ายเด็กสร้างอาหาร อบรมทำหมีพัน



อบรมทำกล้วยฉาบ (แปรรูปกล้วย)



เยาวชนคริสเตียนจิตอาสาจากโครงการ “หนึ่งล้านความดี” ร่วมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมในวันพ่อแห่งชาติ

เยาวชนในคริสตจักรคูมิตรคัสเตอร์แม่สะเรียง-สบเมย จำนวน 100 คน ร่วมกันทำกิจกรรมอาสาทำความดีในโครงการ “หนึ่งล้านความดี” ร่วมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมในวันพ่อแห่งชาติ โดยทำความสะอาด เก็บขยะ ในพื้นที่ชุมชนแม่สะเรียง ร่วมกับหน่วยงานราชการและเครือข่ายในพื้นที่



มูลนิธิธรรมานา (คอมแพสชั่น ประเทศไทย) สนับสนุนกิจกรรมเยาวชนคริสเตียนจิตอาสา โครงการ “หนึ่งล้านความดี” บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมในวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2566 ร่วมกับองค์กรต่าง ๆ โดยมีคริสตจักรและเยาวชนจากหลายจังหวัดเข้าร่วม



อ. อรรถสิทธิ์ ชำนาญเชื้อ
ประธานกรรมการประสานงานคริสตจักรโปรเตสแตนต์จังหวัดนทบุรี

อาจารย์อรรถสิทธิ์ ชำนาญเชื้อ ประธานกรรมการประสานงานคริสตจักรโปรเตสแตนต์ จังหวัดนทบุรี กล่าวถึงรายละเอียดของการทำจิตอาสาในครั้งนี้ว่า “โครงการหนึ่งล้านความดี โดยเยาวชนคริสเตียนจิตอาสาจากคณะกรรมการประสานงานคริสตจักรโปรเตสแตนต์ทั่วประเทศวันนี้เราออกมาบำเพ็ญประโยชน์ทำความดีเพื่อสังคม เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เป็นความร่วมมือกันระหว่างคริสตจักรและท้องถิ่น เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีจิตสำนึกในความรักท้องถิ่นและรักประเทศชาติครับ”

โครงการ “หนึ่งล้านความดี” โดยเยาวชนคริสเตียนจิตอาสา ได้เชิญชวนอนุชนให้ร่วมพลังทำดีเพื่อพ่อ เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคริสตศาสนิกชนและกรรมการประสานงานคริสตจักรโปรเตสแตนต์จังหวัด ทั้งหมด 13 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย, เชียงใหม่, พะเยา, น่าน, แม่ฮ่องสอน, ลำพูน, อุทัยธานี, นนทบุรี, ชลบุรี, สมุทรปราการ, สุราษฎร์ธานี, สงขลา และภูเก็ต ร่วมกันทำจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและทำความสะอาดพื้นที่สาธารณประโยชน์ในจังหวัดของตนเอง ด้วยเป้าหมายเพื่อสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างคริสตจักรและชุมชน

ชมภาพเยาวชนจิตอาสาในจังหวัดต่าง ๆ :

เยาวชนคริสเตียนจิตอาสาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาที่เขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียง



เยาวชนคริสเตียนจิตอาสาจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาที่หุบป่าตาด อ.ลานสัก



เยาวชนคริสเตียนจิตอาสาจังหวัดน่าน ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาที่ลานตลาดน้ำปากกลาง



เยาวชนคริสเตียนจิตอาสาจังหวัดเชียงราย ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด



เยาวชนคริสเตียนจิตอาสาจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาที่ตำบลหนองหอย

